
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 885  —  601. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um viðarnýtingarnefnd.

Frá Ísólfi Gylfa Pálmasyni.

1. Í hverju er starf viðarnýtingarnefndar fólgið?
2. Hverju hefur hún áorkað frá því að hún tók til starfa?
3. Hvernig er fyrirhugað að nýta allan þann við sem til verður vegna aukinnar skógræktar

í landinu?


